

จิครุสภาระงับตัวครูลงละเมิดทางเพศทันที

■ นำเสนอเมื่อ 1 เม.ย. 2558

"กมล"เผยบอร์ด ศธ.สั่งทำหนังสือถึงคุรุสภา
ระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวกับครูที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางเพศทันที
พร้อมตรวจสอบการสอบสวน.และผอ.สถานศึกษา หลังมีชาวเนลยขอสอบผิดพลาด

วันนี้ (31 มี.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
ตามที่ได้เกิดเหตุกรณีครูลงละเมิดทางเพศนักเรียนบ่อยครั้ง
ซึ่งทุกครั้งก็ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและดำเนินการทางวินัยกับครูผู้กระทำผิด
แต่กรณีเหล่านี้เป็นกรณีที่สังคมให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รมว.ศึกษาธิการ เองก็ให้ความสนใจและกำชับให้ดูแลเรื่องนี้
ซึ่งในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ได้มีการหารือถึงการกำกับดูแลคุณธรรม
จริยธรรม ครูมากขึ้น โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหนังสือไปถึงคุรุสภา
ให้คุรุสภาพิจารณาการระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุครูละเมิดทางเพศนักเรียน หรือ
เมื่อก่อเหตุละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น ซึ่งเขาขยขัดจริยธรรมและจรรยาบรรณครู และให้ส่งเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา
ไปร่วมในการตรวจสอบขอเท็จจริงกับต้นสังกัดของครูคนนั้นๆ ตั้งแต่แรก

“เมื่อเกิดเหตุแล้ว ไม่ว่าจะจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่
เบื้องต้นคุรุสภาควรระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการชั่วคราวทันที
ซึ่งจะส่งผลให้ครูรายนั้นไม่สามารถสอนต่อไปได้อีกถ้าผลการสอบสวนจนถึงที่สุดออกมาว่า ครูไม่ผิด
ก็สามารถขอคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
แต่ถ้าผิดจริงก็ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการถาวร
เพื่อป้องกันไม่ให้ครูที่กระทำผิดกลับมาสอนได้อีก” ดร.กมล กล่าวและว่า ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่าง
สพฐ.จะเสนอให้คุรุสภาพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตครูโรงเรียนดังย่านรามคำแหง
ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางเพศนักเรียนเป็นรายแรก

เลขาธิการ กพฐ. ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ซึ่งเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รองเรียนเกี่ยวกับขอสอบการสอบคัดเลือกเมื่อเดี
อนคุณภาพพื้นที่ผ่านมาว่า
มีการเฉลยคำตอบผิดพลาดโดยเรื่องดังกล่าวได้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมออนไลน์ นั้น
เรื่องนี้ยังไม่มีการร้องเรียนมาถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
แต่ก็พอได้ยินมาบ้างแล้วจึงได้มอบหมายให้นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ทำหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยผู้ออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบว่า
ตามที่มีขอมูลออกมานั้นขอเท็จจริงเป็นอย่างไร
ซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้มหาวิทยาลัยดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอยู่
และทราบว่าผู้เข้าสอบคนดังกล่าวยังได้ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัย
เพื่อขอตุกระดาษคำตอบและทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดใจแล้ว.

